

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-TNMT

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

V/v có ý kiến đối với Hồ sơ
đề nghị gia hạn Giấy phép
nhận chìm ở biển và gia hạn
thời gian giao khu vực biển để
nhận chìm của Công ty Cổ phần
Cảng tổng hợp Hòa Phát

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6757/STNMT-BHĐ ngày 01/12/2023 về việc tham gia ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển và gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển để nhận chìm của Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Hòa Phát. Sau khi nghiên cứu, UBND huyện Bình Sơn có ý kiến như sau:

1. Dự án Bến cảng tổng hợp – Container Hòa Phát Dung Quất do Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Hòa Phát làm chủ đầu tư được Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 150/QĐ-BQL ngày 16/5/2019 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư số 132/QĐ-BQL ngày 12/5/2023.

Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2168/QĐ-BTNMT ngày 05/11/2021; trong hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt có nêu các nội dung liên quan đến hoạt động nhận chìm đối với khối lượng 1,6 triệu m³ vật chất nạo vét.

Công ty được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy phép nhận chìm ở biển số 08/GP-UBND ngày 28/01/2022 và giao khu vực biển tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 25/3/2022. Theo đó, khối lượng vật chất nhận chìm là 1,6 triệu m³ để nhận chìm chất nạo vét khu vực cảng, luồng tàu ra vào cảng, khu bến cảng thuộc dự án đầu tư Bến cảng tổng hợp – Container Hòa Phát Dung Quất. Thời gian giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển là 02 năm kể từ ngày Giấy phép và Quyết định có hiệu lực.

Vật chất nhận chìm theo hồ sơ dự án nhận chìm ở biển chủ yếu cát nhiễm mặn, bùn sét pha, đá vụn, đá phong hóa. Quá trình thực hiện nhận chìm vật chất, Công ty có thực hiện báo cáo kết quả thực hiện cho cơ quan chức năng. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tổ chức thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành kết luận kiểm tra về việc chấp hành pháp luật theo Giấy phép nhận chìm ở biển và Quyết định giao khu vực biển của Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Hòa Phát tại Kết luận số 1345/KLKT-STNMT ngày 24/3/2023. Qua đó, Công ty đã thực hiện, chấp hành tốt các quy định. Công ty cũng đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp đủ số tiền sử dụng khu vực biển vào ngân sách theo thông báo của Cục Thuế tỉnh và đã được Cục Thuế tỉnh xác nhận.

Hiện nay, khối lượng vật chất còn lại theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Hoà Phát là 313.241 m³ cần nhận chìm nên lập thủ tục xin gia hạn. UBND huyện Bình Sơn xét thấy việc đề xuất gia hạn là phù hợp và thống nhất đề nghị gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển và gia hạn Quyết định giao khu vực biển để nhận chìm của Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Hoà Phát.

2. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Hoà Phát nếu được chấp thuận gia hạn phải tuân thủ thực hiện đúng các quy định về phạm vi, quy mô, công suất; phương án nhận chìm và yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với quá trình nhận chìm đã được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý biển và hải đảo; chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu, thông tin, kết quả tính toán nêu trong hồ sơ và trong báo cáo cho các cơ quan chức năng; quản lý, giám sát việc đổ chất thải đúng nơi quy định, đúng vị trí được cấp, có phương tiện, thiết bị giám sát hành trình, ghi hình ảnh đối với phương tiện vận chuyển, đổ thải.

- Tiếp tục phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thực hiện phân luồng, bố trí phao phân luồng hoạt động của phương tiện thi công Dự án, phương tiện giao thông đường thủy hoạt động khu vực nhận chìm, phương tiện khai thác thủy sản của ngư dân xã Bình Thuận nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; xác định vị trí ranh giới an toàn để tàu thuyền của ngư dân ra vào đảm bảo hành lang an toàn thủy nội địa theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; không gây mất an toàn tàu thuyền ra vào khu vực.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường biển; giám sát hành trình, khối lượng, vị trí; không để phát sinh vật liệu từ bên ngoài đổ vào khu vực theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

- Thực hiện đầy đủ nội dung thông tin, báo cáo trong quá trình thực hiện nhận chìm và giao khu vực biển theo quy định.

UBND huyện Bình Sơn có ý kiến nêu trên để Sở Tài nguyên và Môi trường biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- UBND xã Bình Thuận;
- VP HĐND & UBND: C, PCVP, TNMT, Website;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Dũng